

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP

Bảo Lâm, ngày tháng năm 2023

V/v thực hiện Chỉ thị số 22-CT/HU
ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ
Huyện uỷ Bảo Lâm

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Bảo Lâm về lãnh đạo bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023, Chủ tịch ủy ban nhân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) căn cứ chức năng nhiệm vụ, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất đối với công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong năm 2023. Trong đó, phải xác định công tác bảo đảm ANTT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm ANTT tại địa phương, đơn vị; chủ động chỉ đạo xây dựng các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến thăm và làm việc tại huyện Bảo Lâm và cơ sở. Kịp thời tham mưu giải quyết, xử lý các vụ, việc phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo tự an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị từ tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và các tầng lớp Nhân dân để nâng cao cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Tăng cường công tác dân vận và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì hiệu quả, chất lượng các mô hình, cách làm hay của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động toàn dân đoàn kết

xây dựng nông thôn mới. Vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và toàn dân tích cực đấu tranh với những luận điệu sai trái, tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Bảo đảm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền; kịp thời xử lý, ngăn chặn các thông tin kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các quy định bảo vệ người tố giác tội phạm; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình trong bảo đảm ANTT.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở; chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, ấn định diện tích đất xây dựng trụ sở Công an xã chính quy bảo đảm lộ trình của Bộ Công an; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề xuất giải pháp tháo gỡ, giải quyết.

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Mã Gia Hãn